

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 4 năm 2024

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2024

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và xác định thi đua yêu nước là đòn bẩy, là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của Công ty. Trong những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã luôn coi trọng chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, từ đó phong trào thi đua yêu nước trong Công ty đã và đang phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đem lại những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Công ty.

Trong những năm qua đội ngũ CBCNV-LĐ trong Công ty đã luôn tham gia, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do Công ty và Công đoàn cơ sở phát động. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu, học tập, lao động sáng tạo; từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong công tác.

Phong trào thi đua không những góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Công ty, mà còn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Công ty; nâng cao chất lượng phục vụ tưới, tiêu, được chính quyền, nhân dân các huyện, thị, thành phố trong hệ thống ghi nhận và đánh giá cao.

Tại hội nghị này, Ban lãnh đạo Công ty nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích đóng góp cho Công ty trong thời gian qua và tin tưởng rằng trong năm 2024 và những năm tiếp theo Công ty sẽ có thêm nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến, xuất sắc được ghi nhận và được các cấp biểu dương khen thưởng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty trong những năm qua bằng các phong trào thi đua được phát động toàn diện trên các mặt công tác chính là động lực quan trọng để Công ty vượt qua những thời điểm khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, định hướng của trong trào thi đua trong thời gian tới của Công ty là:

- Tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu quả và chất lượng các phong trào thi đua.

- Thông qua các phong trào thi đua làm cho mỗi CBCNV-LĐ nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, kế hoạch sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Nội dung phát động phong trào thi đua trọng tâm năm 2024 là:

Phong trào thi đua “**Lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất chất lượng và hiệu quả**”; “**Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật**”; “**Truổi, tiêu khoa học, tiết kiệm điện năng**”; “**Duy tu, bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị**”; “**Giải tỏa ách tắc kênh mương và bảo vệ an toàn công trình**”; “**Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động**”;

Đẩy mạnh phong trào “**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**”;; hưởng ứng phong trào “**Chung sức xây dựng nông thôn mới**”; triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “**Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển**”; Phong trào “**Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau**”.

Các nội dung thi đua trên nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo sản xuất, kinh doanh của công ty ổn định và ngày càng phát triển. Đồng thời lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Công ty 29/11/1971 – 29/11/2024.

Để các phong trào thi đua phát huy hiệu quả, trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau:

- **Một là:** Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

- **Hai là:** Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng thời kỳ để phát động phong trào; nội dung phong trào phát động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- **Ba là:** Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới, tạo sự lan tỏa trong toàn Công ty.

Từ những kết quả mà phong trào thi đua đã đem lại, tại diễn đàn này, Ban Giám đốc Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua năm 2024 với những nội dung nêu trên, đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ, đoàn viên công đoàn trong Công ty, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (B/c);
- Chủ tịch Công ty (B/c);
- Các PGĐ, KTT công ty;
- BCH CĐ cơ sở (P/h);
- Các đơn vị, phòng Cty (T/h);
- Lưu: VT.



Đặng Đình Tuấn